

บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย : การจัดการเงินและความต้องการความรู้ด้านกฎหมายกับการอยู่ดีมีสุข

ของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลศาลายา

ชื่อผู้วิจัย : ชารวี บุตรบำรุง

ปีที่ทำการวิจัย : 2554

.....

การวิจัย เรื่อง การจัดการเงินและความต้องการความรู้ด้านกฎหมายกับการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลศาลายา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการจัดการเงิน และความต้องการความรู้ด้านกฎหมายของผู้สูงอายุ และ เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการชี้แนะให้ผู้สูงอายุจัดการเงิน และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าใจในกฎหมายที่จะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุข รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตเทศบาลตำบลศาลายา จ.นครปฐม โดยประชากรตัวอย่างเชิงปริมาณจำนวน 400 ตัวอย่าง และประชากรตัวอย่างเชิงคุณภาพจำนวน 20 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 65 - 69 ปีจำนวน 176 คน พักอาศัย อยู่บ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรหลาน จำนวน 153 คน มีรายได้จำนวน 225 คน โดยรายได้และรายจ่ายสูงกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และส่วนมากไม่มีเงินออม จำนวน 312 คน ส่วนผู้ที่มีเงินออมจะออมต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท เหตุที่ไม่มีเงินออมเนื่องจากไม่มีรายได้ จำนวน 175 คนและใช้จ่ายหมด จำนวน 125 คน โดยจ่ายเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวประจำวันจำนวน 213 คน โดยส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน แต่ผู้ที่มีหนี้สินจะมาจากตนเองและเป็นหนี้สินในระบบ และคิดว่ารายรับ รายจ่าย และการออมมีผลต่อการอยู่ดีมีสุขจำนวน 213 คน และผู้สูงอายุต้องการมีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ในระดับมาก มีจำนวน 174 คน ต้องการความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สิน ในระดับปานกลาง มีจำนวน 192 คน 228 คน และ 192 ตามลำดับ ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ต้องการให้ภาครัฐให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อความยุติธรรม ถูกหลอก หรือถูกโกง ในระดับมาก มีจำนวน 233 คน 187 คน และ 252 คนตามลำดับ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้สูงอายุมีการจัดการเงินทั้งในระบบและนอกระบบ ส่วนของการออมจะออมโดยฝากธนาคารพาณิชย์ เก็บไว้เอง ฝากบุตรหลาน และให้ผู้อื่นกู้ยืมแต่จำนวนไม่มาก เนื่องจากรู้จักคุ้นเคยกัน ไม่มีการทำสัญญา และมีที่ ไม่ได้เงินคืน ผู้สูงอายุบางส่วนมีการเล่นแชร์ แต่วงเงินไม่สูง ส่วนของหนี้สินมีการกู้ยืมเงินทั้งจากธนาคารพาณิชย์ และจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ต้องการรู้กฎหมายการกู้ยืมเงิน การเล่นแชร์ เป็นต้น รวมทั้งต้องการสวัสดิการที่ดีจากรัฐ อาทิ การเพิ่มเบี้ยยังชีพ ค่าโดยสารรถฟรี โรงพยาบาลฟรี มีรถบริการฟรีพาไปโรงพยาบาล มีอาชีพให้ผู้สูงอายุเกิดรายได้ มีบ้านพักให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำยามว่าง เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุโดยส่วนมากจะรอรับสวัสดิการจากรัฐ ไม่คิดพึ่งตนเอง